



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบ้านช่อง

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านช่อง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และสามารถดูรายละเอียดได้ที่งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสมชาย จันธรรมาพิทักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านช่อง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ ซึ่งระเบียบการจัดทำแผนฯได้กำหนดให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้จัดทำ “แผนการดำเนินงาน” ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ โดยให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลบ้านซ่อง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆที่เทศบาลตำบลบ้านซ่องได้ตั้งงบประมาณไว้ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน โครงการต่างๆให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



เทศบาลตำบลบ้านซ่อง

อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	๑
๑. บทนำ	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๕
ส่วนที่ ๒	
บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๖
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๗
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๓๓
ส่วนที่ ๓	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณโครงการเบ็ดเตล็ดปีจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ ที่นำมาดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๑	๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การขนส่งและการสื่อสาร	๕๐
ส่วนที่ ๔	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณจากส่วนราชการอื่นที่ดำเนินการ ในพื้นที่ตำบลบ้านช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๕๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๒
ส่วนที่ ๕	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๕๕

